

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง	หนังสือพิมพ์
๑. ไทยต้องพร้อมรับมือเอชไอวีอย่างเป็นทางการ	เดลินิวส์
๒. จับตาการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจจีน สศก. ชี้เกิดผลดีกับประเทศไทยในระยะยาว	ไทยโพสต์
๓. เกษะติดโครงการยกระดับการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี สศก.แนะเชื่อมโยงเครือข่ายต้องทั่วถึง	บ้านเมือง
๔. สศก.เร่งเก็บข้อมูลโมเดลธุรกิจ 'ลิ่งจิ้น'	ไทยรัฐ
๕. ชี้สกัด 'ลิ่งจิ้น' จับตีทะเบียน ไลบีเก็บภาษีเท่าพ่อค้าไทย	ไทยรัฐ (บาย)
๖. ข้าว 'เสียง' เสียหาย ๘.๕ แสนไร่	กรุงเทพธุรกิจ
๗. 'อำนวยการ' ลุยช่วยเกษตรกรตัดหนี้สูญ ๔.๕ พันล้าน	กรุงเทพธุรกิจ
๘. รัฐยื่นจ่ายชดเชย ช่วยนาแล้ง กษ.ประเมินเสียหาย ๑.๕๗ หมื่นล./ ชวานาขอ ๓.๕ พัน/ไร่	ฐานเศรษฐกิจ
๙. เกษตรฯเร่งส่งเสริมสหกรณ์สร้างภูมิคุ้มกันความเสี่ยงด้านธุรกิจ สยามรัฐ ลุยพัฒนาสหกรณ์ทั้งระบบ	
๑๐. เร่งช่วยนาข้าวปลูกแล้ว ๔ ล้านไร่ เกษตรปรับแผนน้ำอ้อมลุ่มเจ้าพระยาฝ้าแล้ง	แนวหน้า
๑๑. พี่อาหารราคาจะสูงขึ้นต่อเนื่อง	เดลินิวส์
๑๒. ไวรัสหมูระบาดเชียงรายตายนับร้อย	ไทยโพสต์

\*\*\*\*\*

# ไทยต้องพร้อมรับมือเออีซีอย่างเป็นทางการ



๒๒ การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี อย่างเป็นทางการในวันที่ ๑๑ ธ.ค. ๒๕๕๘ นี้ ประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม จะเดินไปไม่ทิศทางใด ได้เปรียบหรือมีผลกระทบอย่างไรบ้างนั้น สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ทำการวิเคราะห์ทั้งด้านบวกและด้านลบไว้แล้ว

“หลังจากเปิดเออีซีในปี ๒๕๕๑ จะมีการ



แรงงานไทยจะไม่ตกงาน แรงงานประเทศเพื่อนบ้านจะเข้าไทย



แรงงานภาคการเกษตร

เคลื่อนย้ายแรงงาน สินค้าและที่อยู่อาศัยอย่างเสรี โดยในส่วนของ การเคลื่อนย้ายแรงงานนั้น ตั้งแต่ปี 2568 ประเทศไทยได้มีการปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็น 300 บาท/วัน ซึ่งสูงกว่าประเทศในกลุ่ม ชกเว้น ประเทศสิงคโปร์ ส่งผลให้จะมีแรงงานจากประเทศเมียนมา กัมพูชา และลาว เข้ามาทำงานในประเทศไทย จำนวนมาก จึงเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานไทยที่มีฝีมือไปทำงานในต่างประเทศ และแรงงานไร้ฝีมือจากประเทศเพื่อนบ้านลี้ภัยเข้ามาแทนเป็นจำนวนมาก อาจก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมา ขณะที่แรงงานภาคเกษตรก็มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากเป็นอาชีพที่ต้องทำงานหนัก รายได้ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและปัจจัยแวดล้อม ดังนั้น ในอนาคตภาคการเกษตรจึงจำเป็นต้องพึ่งพาแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน



นายเลอศักดิ์ จิตรระกุล โฆษก

เพิ่มขึ้น” นายเลอศักดิ์ จิตรระกุล โฆษก เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าว

สำหรับการเคลื่อนย้ายสินค้าเสรี จะมีสินค้าที่มี การยกเว้นภาษีไม่ต้องเป็น

0% แต่ให้ต่ำกว่า 5% ซึ่งไทยมี 4 รายการคือ ไม้ตัดดอก มะพร้าว

แห้ง มันฝรั่ง เมล็ดกาแฟดิบ (อยู่ที่ 5%) ไม่ต้อง ภาษีสรรพสามิตนำเข้า (ยกเว้นสินค้าที่มี 1 รายการ คือ ข้าว และประเทศอินโดนีเซีย มี 2 รายการ คือ ข้าวและน้ำตาล โดยสินค้าในกลุ่ม เออีซี และประเทศจีนจะทะลักเข้ามาใน ประเทศไทยเพิ่มขึ้น

ยกเว้นสินค้าในกลุ่มที่มีความอ่อนไหว

ส่วนสินค้าเกษตรและอาหารที่ผลิตโดยบริษัทราย ใหญ่ จะได้ประโยชน์จากการลดภาษี ทำให้ต้นทุน ต่ำลง และสามารถขายสินค้าไปยังประเทศใน



อนาคตภาคการเกษตรจะขาดแรงงาน

กลุ่มเออีซี ได้ง่ายขึ้น รวมถึงเรื่องการผูกขาดจาก กลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ คุณภาพสินค้าเกษตรและ อาหารลดลง และมีสิ่งปนเปื้อนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ สิ่ง สำคัญคือประเทศไทยจะต้องเน้นในเรื่องการสร้าง คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้า เกษตรและอาหาร เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อ มั่นและยอมรับในสินค้าของประเทศไทย

และปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อภาคการผลิต

ทางการเกษตรของไทย อันดับแรก คือ ต้นทุน การผลิตที่สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นทุน ที่ดิน ค่าเช่า แรงงาน การตลาด การเงิน/ดอกเบี้ย ระบบขนส่ง/โลจิสติกส์ และการจัดการ รวมถึง

ปัญหาด้านภัยพิบัติ อุทกภัย ภัยแล้ง จากการ เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศหรือภาวะโลกร ้อน ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเรื่องการย้ายฐานการผลิตไปประเทศ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ตลอดจน กฎระเบียบทางการค้า นวัตกรรมเทคโนโลยีการ ผลิตที่เกษตรกรยังไม่สามารถเข้าถึงล้วนเป็น ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยทั้งสิ้น

ดังนั้น ภาคการเกษตรจึงต้องมีการ ปรับตัวเพื่อรองรับกับปัจจัยเสี่ยงที่จะมีผลต่อ ภาคการผลิตทางการเกษตร โดยเน้นการเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ กับสินค้าเกษตร และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเชื่อมโยงด้านการตลาด ซึ่งจะช่วย เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับ ภาคการเกษตร รวมถึงสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ กับต่างประเทศ โดยเฉพาะในแถบอาเซียน ซึ่ง จะเป็นประเทศคู่ค้าและสามารถสนับสนุนให้ เป็นฐานการผลิตที่สำคัญของไทย.

## จับตาการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจจีน สศก. ชี้เกิดผลดีกับประเทศไทยในระยะยาว

7 นายเลอศักดิ์ รัตระกูลโอบุสย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันจีนกำลังดำเนินการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยเน้นให้ความสำคัญกับการกระจายรายได้ การจัดสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจไปยังกลุ่มต่างๆ อย่างเท่าเทียม ร่วมกับการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและรักษาสິงแวดล้อม เนื่องจากความไม่สอดคล้องระหว่างโครงสร้างและระบบเศรษฐกิจ อันเป็นผลมาจากยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมหนักเป็นหลัก ทำให้เศรษฐกิจในระยะยาวไม่มีความมั่นคง การเติบโตไม่ต่อเนื่อง ส่งผลต่อสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่มในธุรกิจภาคบริการ ซึ่งมีโอกาสเติบโตได้ดีในอนาคตและขยายธุรกิจภาคบริการไปสู่เขตชนบทเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในท้องถิ่น เป็นการกระจายรายได้และลดช่องว่างระหว่างชุมชนเมืองและชนบท อย่างไรก็ตาม การที่จีนหันกลับมาปฏิรูปโครงสร้างภายในประเทศ จะส่งผลให้เศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงลดการนำเข้าสินค้าบางส่วนที่ใช้เป็นวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรม และหันกลับไปผลิตสินค้าตอบสนองต่อความต้องการในประเทศเองมากขึ้น

ดังนั้น ประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจีนในครั้งนี้เนื่องจากไทยพึ่งพาการส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์ไปจีน ซึ่งมีมูลค่าส่งออกเป็นอันดับหนึ่งและคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 11 ต่อปี ของมูลค่าส่งออกรวมทั้งหมด โดยในปี 2557 มูลค่าส่งออกรวมของไทยไปจีนเท่ากับ 806,438 ล้านบาท หดตัวลงร้อยละ 2.21 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ขณะที่มูลค่าส่งออกรวมในปี 2558 (ม.ค. - เม.ย.) เท่ากับ 241,896 ล้านบาท หดตัวลงต่อเนื่องร้อยละ 10.57

ทั้งนี้ เมื่อจำแนกการส่งออกเป็นสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ และสินค้านอกการเกษตรพบว่า การส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าส่งออกหดตัวลงร้อยละ 4.43 ในปี 2557 และในปี 2558 (ม.ค. - เม.ย.) หดตัวรุนแรงขึ้นต่อเนื่องถึงร้อยละ 20.26 ขณะที่มูลค่าส่งออกสินค้านอกการเกษตร พบว่า หดตัวลงร้อยละ 1.09 ในปี 2557 และในปี 2558 (ม.ค. - เม.ย.) หดตัวลงต่อเนื่องร้อยละ 5.04 ถึงแม้การส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์มีแนวโน้มหดตัวต่อเนื่องแต่ดุลการค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ยังคงเกินดุลเมื่อเปรียบเทียบกับค่าส่งออกสินค้านอกภาคเกษตรที่ขาดดุลเสมอ แสดงให้เห็นว่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทยไปจีนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและลดการขาดดุลการค้าให้กับภาคส่งออกของไทยได้ ทั้งนี้ ปี 2558 (มกราคม - เมษายน) การส่งออกสินค้าเกษตรและ

ผลิตภัณฑ์ ไทยนั้น ยังเกินดุล 62,621 ล้านบาท

สำหรับผลกระทบของการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจจีนที่มีต่อภาคเกษตรไทยนั้น สะท้อนให้เห็นชัดในภาคการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าเกษตรเพื่ออุตสาหกรรมที่ใช้เป็นวัตถุดิบในภาคการผลิตของจีน เช่น ยางธรรมชาติ แต่ในกลุ่มสินค้าเกษตรและอาหารยังคงไม่ได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจจีน และมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากจีนมองว่าสินค้าเกษตรไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ถึงแม้บางช่วงอาจจะชะลอการบริโภคอยู่บ้างตามภาวะเศรษฐกิจจีนในขณะนั้น แต่คาดว่าเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ และหากมองในระยะยาว การปฏิรูปของจีนจะทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจมีเสถียรภาพและมีคุณภาพมากขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นผลดีต่อประเทศไทยในฐานะคู่ค้าที่สำคัญ

### เกะคิดโครงการยกระดับการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี สศก.แนะเชื่อมโยงเครือข่ายต้องทั่วถึง

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ติดตามความก้าวหน้าการยกระดับการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี ในรอบ 6 เดือน ระบุ สหกรณ์สามารถผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวได้แล้ว 20,741 ตัน คิดเป็นร้อยละ 54 ของเป้าหมายทั้งปี **เผย** สมาชิกมีความพึงพอใจโครงการในระดับมาก **แนะ** ควรมีการประสานเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งการผลิตและการตลาดระหว่างสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร เพื่อกระจายผลผลิตและแก้ไขปัญหาการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่หมด

**นายสุรศักดิ์ พันธุ์พ** รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีของสถาบันเกษตรกร ปีงบประมาณ 2558 ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นโครงการภายใต้โครงการการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน มีเป้าหมายผลิตเมล็ดพันธุ์ดีทั้งเมล็ดพันธุ์ข้าว 38,600 ตัน และถั่วเหลือง 1,400 ตัน รวม 40,000 ตัน โดยภาครัฐได้ให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทางการตลาด

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ในภาพรวมทั้งประเทศ พบว่า สหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่วมโครงการสามารถผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวได้แล้ว 20,741 ตัน คิดเป็นร้อยละ 54 ของเป้าหมายทั้งปี และรวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าวจากสมาชิกสหกรณ์แล้ว 2,026 ตัน ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านมาตรฐานรับซื้อคืนจากสมาชิก 1,549 ตัน คงเหลือเมล็ดพันธุ์หลังนำเข้ากระบวนการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์เพื่อให้ได้มาตรฐาน 1,179 ตัน ส่วนถั่วเหลืองยังอยู่ระหว่างดำเนินการ

อย่างไรก็ตาม จากการลงติดตามโครงการดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดพิจิตรเมื่อช่วงเดือนมีนาคม 2558 โดยสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่เข้าร่วมโครงการในปี 2557 พบว่า เกษตรกรมีพื้นที่เพาะปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าวเฉลี่ยรายละ 19.62 ไร่ พันธุ์ที่ปลูก คือ กข 41 กข 47 กข 31 และพิษณุโลก 2 ด้วยวิธีการทำนาแบบนาดำ ใช้เมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 20 กิโลกรัมต่อไร่ ได้ผลผลิตเฉลี่ย 850.24 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งสหกรณ์รับซื้อคืนเมล็ดพันธุ์ข้าวจากสมาชิกสหกรณ์สูงกว่าราคาตลาดทั่วไป เฉลี่ย 1,000 - 2,000 บาทต่อตัน ทำให้สมาชิกสหกรณ์มีรายได้เฉลี่ยไร่ละ 9,086 บาท เมื่อหักต้นทุนการผลิต 4,026 บาท จะมีรายได้สุทธิเฉลี่ยไร่ละ 5,060 บาท ซึ่งสูงกว่าเกษตรกรที่จำหน่ายให้พ่อค้าท้องถิ่นเฉลี่ยไร่ละ 1,564 บาท ทั้งนี้ ในภาพรวม พบว่า สมาชิกมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การถ่ายทอดความรู้ ช่วงเวลาการได้รับเมล็ดพันธุ์ คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้ รวมทั้งราคาผลผลิตที่จำหน่ายได้ และ แหล่งจำหน่ายผลผลิต

อย่างไรก็ตาม การกระจายผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในปี 2557 ที่ผ่านมา พบว่าสหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่วมโครงการบางแห่งประสบปัญหาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ไม่หมด จึงหยุดรับซื้อคืนเมล็ดพันธุ์ข้าวจากสมาชิก ทำให้สมาชิกต้องจำหน่ายผลผลิตให้กับพ่อค้าในท้องถิ่นในราคาตลาดทั่วไป และบางส่วนจำหน่ายให้เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง ดังนั้น ในการดำเนินการในปี 2558 ควรมีการประสานเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งการผลิตและการตลาดระหว่างสหกรณ์การ เกษตร และกลุ่มเกษตรกร เพื่อกระจายผลผลิตเมล็ดพันธุ์ดีให้ทั่วถึง และแก้ไขปัญหาการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่หมด รองเลขาธิการ กล่าวทิ้งท้าย

# สศก.เร่งเก็บข้อมูล โมเดลธุรกิจ 'ล้งจีน'

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) สั่งเจ้าหน้าที่  
ในพื้นที่เร่งศึกษารูปแบบ หรือโมเดลการทำธุรกิจ  
ของ "ล้งจีน" รวมทั้งตรวจสอบ ๑ ★ มีต่อหน้า 14

## สกก.เร่ง

☆ ต่อจากหน้า 1

และศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการซื้อขายผลไม้ของเกษตรกรไทย และป้องกันการผูกขาดในอนาคต ด้านประธานคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ สนช. ลงพื้นที่คุยกับพ่อค้าคนกลางและชาวสวน ยอมรับเป็นเรื่องแก้ยากและต้องรอบคอบ กระทรวงพาณิชย์ต้องหาทางออกให้ดีที่สุด

ปฏิบัติการรายงานข่าว “จับตาดังเงินเข้ามาครอบงำการค้าผลไม้ไทย” ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐ นำเสนอปัญหาที่เกษตรกรไทยกำลังเป็นห่วง จากการที่มีพ่อค้าคนกลางทุนชาวจีนและต่างชาติเข้ามาตั้งโรงคัดบรรจุผลไม้หรือล้ง ในประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะที่ จ.จันทบุรี จังหวัดหนึ่งของภาคตะวันออกที่มีปริมาณผลผลิตผลไม้จำนวนมากและล้งจีน จ.จันทบุรี ได้ขยายฐานไปยึดครองการค้าผลไม้ไทยในอีกหลายจังหวัดทั้งทางภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ ทำให้ห่วงเกรงว่า อนาคตการค้าและการกำหนดราคาผลไม้ไทยจะตกอยู่ภายใต้ล้งจีน ส่วนแนวทางแก้ไขปัญหานี้ นายคณิต ติงติวิทยาวุฒิ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอแนวทางให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทยเข้าไปดูแลให้ล้งจีนและล้งต่างชาติขึ้นทะเบียนการทำธุรกิจให้ถูกต้อง และกระทรวงการคลังควรเก็บภาษีการค้า เพื่อให้มีต้นทุนทางภาษีทัดเทียมกับพ่อค้าไทย จะส่งผลให้เกิดความเป็นธรรมในการกำหนดราคาซื้อขายผลไม้

ความสืบหน้าการวางแผนมาตรการแก้ปัญหาล้งจีนเข้าครอบงำการค้าผลไม้ไทยนี้ เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. นางสาวจริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ความกังวลว่าล้งจีนที่มีสายป่านทางธุรกิจสูงอาจจะตีตลาดล้งไทย และกดราคารับซื้อได้นั้น ได้ให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เร่งศึกษารูปแบบหรือโมเดลการทำธุรกิจของล้งจีน โดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 รอบการผลิต แต่คงไม่ใช้ 2-3 ปี เพราะเดี๋ยวนี้ผลไม้เรามีออกนอกฤดูกาลผลิตด้วย โดยจะเก็บข้อมูลปริมาณล้งที่มีชาวจีนมาร่วมทุนว่ามีจำนวนเท่าใด การเข้ามาในระดับนี้จะเกิดการครอบงำธุรกิจการรับซื้อผลไม้ในประเทศไทยหรือไม่

นางสาวจริยา กล่าวอีกว่า สาเหตุที่ต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจรับซื้อผลไม้ในไทยมากขึ้น เกิดจากความต้องการบริโภคตลาดจีนที่มีมากขึ้น ประกอบกับเส้นทางขนส่งสินค้าจากไทยไปจีนสะดวกมากขึ้น สามารถส่งออกได้ทั้งทางบกและทางเรือ นักธุรกิจจีนจึงเห็นโอกาสที่จะทำธุรกิจในไทย โดยแต่ละปีมีการส่งออกผลไม้ไปจีนไม่ต่ำกว่า 70-80% โดยเฉพาะทุเรียน ที่มีมูลค่าการส่งออกกว่าหมื่นล้านบาท นอกจากนี้ สกก. ยังได้ตรวจสอบและศึกษากฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการซื้อขายผลไม้ของเกษตรกรไทย โดยเฉพาะเรื่องราคาส่งออกคุณภาพการแปรรูปและการขยายตลาดเพื่อให้ชาวสวนมีช่องทางการระบายผลผลิตที่หลากหลาย ไม่เกิดการผูกขาดตลาด ขณะเดียวกันได้พยายามส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตผลไม้นอกฤดูกาลเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาผลไม้ล้นตลาด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคา พร้อมยกระดับคุณภาพผลไม้ให้ดีขึ้น ถือเป็น การเพิ่มมูลค่าสินค้า

ด้าน พล.อ.ดณีนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ สถาบันนิติบัญญัติแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ว่า ได้ติดตามเรื่องนี้มาาระยะหนึ่งแล้ว โดยลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อพูดคุยกับพ่อค้าคนกลางและชาวสวน ยอมรับว่าการแก้ไขปัญหานี้เป็นเรื่องยากที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะขณะนี้ล้งให้ราคากับชาวสวนสูงกว่าพ่อค้าคนกลางประมาณกิโลกรัมละ 1 บาท หากเป็นอย่างนี้ต่อไปผู้ประกอบการไทยก็อยู่ไม่ได้ “เคยพูดคุยเรื่องนี้กับผู้ที่ทำงานอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี ก็ยังให้คำตอบถึงแนวทางแก้ปัญหาที่ตีไม่ได้ ทางออกเดียวในขณะนี้คือต้องทำให้พ่อค้าคนกลางของไทยดำรงชีพอยู่ได้ โดยไม่เอาโรคเอาเปรียบเกษตรกรและชาวสวนมากเกินไป จนทำให้ชาวสวนไม่ขายสินค้าให้ ขณะเดียวกันเคยพูดคุยถึงปัญหานี้กับกระทรวงพาณิชย์แล้ว ก็ยังหาทางออกที่ดีที่สุดไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก อย่างไรก็ตาม จะพยายามประสานไปทางกลุ่มสภาเกษตรกรให้เข้ามาเห็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับประเทศในระยะยาวเพื่อจะได้ช่วยกันเสนอแนวทางแก้ปัญหาให้รัฐบาลได้รับทราบอีกแนวทางหนึ่ง” พล.อ.ดณีนัยกล่าว

# ชี้สกัด 'ล้งจีน' จับผิดทะเลเบียม

## ไล่บี้เก็บภาษีเท่าพ่อค้าไทย

รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) แนะนำ  
ทางแก้ปัญหา "ล้งจีน" ครอบงำธุรกิจค้าผลไม้ไทย กระทรวงพาณิชย์  
และกระทรวงมหาดไทยควรดำเนินการให้ล้งจีน ★ มีต่อหน้า 19



## ซัสกัด 'ล้งจิ้น' ☆ ต่อจากหน้า 1

ขึ้นทะเบียนธุรกิจให้ชัดเจน ส่วนกระทรวงการคลังต้องเก็บภาษีล้งจิ้นเพื่อให้มีต้นทุนการทำธุรกิจมีความเป็นธรรมเท่ากับพ่อค้าไทย

จากการรายงานปฏิบัติการข่าว "จับตาล้งจิ้นเข้ามาครอบงำการค้าผลไม้ไทย" ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐนำเสนอกรณีที่มีพ่อค้านายทุนชาวจีนและต่างชาติเข้ามาตั้งโรงคัดบรรจุผลไม้หรือล้งในประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะที่ จ.จันทบุรี จังหวัดหนึ่งของภาคตะวันออกที่มีปริมาณผลผลิตผลไม้จำนวนมาก มีล้งจิ้นและเวียตนามเข้ามาลงทุนเข้าห้กับชาวไทย และส่วนใหญ่ถือหุ้นมากกว่าคนไทย มีจำนวนล้งทุเรียน 107 แห่ง ล้งลำไย 53 แห่ง ล้งมังคุด 122 แห่ง และล้งกล้วยไข่ 47 แห่ง โดยพ่อค้าจีนที่มีทุนมากกว่าพ่อค้าไทยส่งคนเข้ากว้านซื้อสินค้าจากชาวสวนโดยตรง ตัดพ่อค้าคนกลางไทย บางรายเข้าสวนและจ้างเจ้าของเดิมปลูก บางรายจ้างคนไทยเป็นนอมินีซื้อสวนมาปลูกผลไม้เอง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกลไกการค้าผลไม้ไทย และเกษตรกรชาวสวนเริ่มหวั่นเกรงว่า อนาคตผลไม้ไทยจะถูกกำหนดราคาโดยพ่อค้าชาวจีน หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐไม่เข้ามาวางมาตรการในเรื่องนี้

เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายคณิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อปลายวันที่ 23 มิ.ย. ว่ากรณีชาวจีนเข้ามาประกอบธุรกิจรับซื้อและโรงคัดบรรจุผลไม้หรือล้งในประเทศ

ไทยเท่าที่ได้ติดตามมีการเข้ามารวบรวมพืชผลไม้ไทยหลายชนิด ที่เห็นได้ชัดได้แก่ลำไยอบแห้ง ลำไยสด ทุเรียน และมังคุด โดยระยะแรกผู้ประกอบการจีนเหล่านี้เข้ามา คือเข้ามารับซื้อตามฤดูกาล หัวกระเป๋าทอบเงินสดเข้ามา แล้วมาตั้งโต๊ะรับซื้อผลไม้ในพื้นที่ แต่ระยะหลังเริ่มกลายเป็นการทำธุรกิจถาวรผ่านนอมินีชาวไทย

"ในแง่ดีของล้งชาวจีน คือคนเหล่านี้เข้ามารับซื้อผลไม้จากเกษตรกรในราคาสูงกว่าพ่อค้าในประเทศ เพราะราคาผลไม้ไทยที่ตลาดปลายทางในประเทศจีนมีราคาสูงมาก ทำให้ราคาผลไม้ของเกษตรกรไม่ประสบปัญหาตกต่ำมาหลายปีแล้ว แต่ล้งไทยและผู้ส่งออกไทยได้รับผลกระทบ เพราะไปแย่งซื้อผลไม้สู่ราคาพ่อค้าจีนไม่ได้ ขณะที่เวลาส่งออกไปยังตลาดจีนก็มีเงื่อนไขยุ่งยาก และต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) ให้แก่ทางการจีนอีก 3%" นายคณิตกล่าว

ส่วนมาตรการในการป้องกันชาวจีนครอบงำการค้าและกดราคาผลไม้ไทยในอนาคตนั้น นายคณิตกล่าวว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้ากับดูแลการจัดตั้งธุรกิจและการทำธุรกิจต่างดาว ทั้งกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงมหาดไทย ให้ลงพื้นที่จดทะเบียนการประกอบธุรกิจของล้งจิ้นให้มีความชัดเจน ในแง่หนึ่งก็เพื่อความมั่นคงของเกษตรกรที่ไม่ควรให้มีการผูกขาดกำหนดราคาจากพ่อค้าต่างชาติ แม้วันนี้จะยังให้ราคาดี แต่มีบางช่วงที่พ่อค้าจีนก็หาวิธีกดราคาผลไม้ไทยเหมือนกัน เช่น การตัดทุเรียนอ่อนนำมาออกขาย เพื่อให้ผู้บริโภคไม่กล้าซื้อของ จะได้ใช้โอกาสนี้กดราคาซื้อจากเกษตรกร นอกจากนี้กระทรวงการคลัง ควรเข้าไปติดตามการเสียภาษีอากรของล้งจิ้นด้วย เพื่อให้รัฐมีรายได้ และให้ผู้ประกอบการชาวจีนรับต้นทุนทางภาษีเท่ากับผู้ประกอบการไทย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการแข่งขัน

ผลกระทบแล้ง ลดระบายน้ำ 5 ล้านลบ.ม./วัน - ใช้ได้ถึง 10 สิงหาคม

# ข่าว'เสียง'เสียหาย 8.5 แสนไร่

รพท.จับตาผลกระทบ  
หวั่นจุดบกริโภค  
ระบุนภัยแล้งหนักกว่าคาด

แผนจัดสรรน้ำรายวันลุ่มน้ำเจ้าพระยา  
24 มิ.ย.58  
(ภูมิพล สิริกิต์ แควน้อยบำรุงแดน และป่าสักชลสิทธิ์)

กรม.ไฟเขียวแผนลดระบายน้ำเกษตร  
วันละ 5 ล้านลบ.ม. คาดพื้นที่ปลูกข้าวเสียหาย  
8.5 แสนไร่ นายภาสกรรังสรรค์อรรถ  
พื้นที่แห่งบรรเทาความเสียหาย  
ด้านรพท.เผยผลกระทบ  
หนักกว่าคาด หวั่นซ้ำเติม  
บริโภคลดชดเชย.ก.ส.ออก  
มาตรการช่วยเหลือ  
ชะลอปล่อยกู้รายใหม่  
วานนี้ (24 มิ.ย.)  
พล.อ.ประยุทธ์  
จันทร์โอชา นายก  
รัฐมนตรีและหัวหน้า  
คณะรักษาความสงบ  
แห่งชาติ (คสช.) เรียกประชุม  
คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ  
(กรม.เศรษฐกิจ) โดยมี  
วาระสำคัญในการหารือ  
แนวทางแก้ปัญหาภัยแล้ง  
และมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร  
ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

นายปิณฑิพงษ์ ทัฬหภูมิ อนุชยา  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่  
ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูก



**: ข้าว**

และขอความร่วมมือในการชะลอการปลูกข้าวจำนวน 3.44 ล้านไร่ และมีชาวบางส่วนที่ปลูกข้าวเพิ่มเติมอีก 5.6 แสนไร่

“ขณะนี้ในพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวไปแล้วมีพื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูกข้าวประมาณ 8.5 แสนไร่ ซึ่งรัฐบาลจะมีการกำหนดมาตรการช่วยเหลือต่อไป”

นายปิติพงศ์ กล่าวว่ามาตรการที่จะช่วยเหลือรัฐบาลจะต้องพิจารณาในส่วนของชาวนาในพื้นที่ประมาณ 3.4 ล้านไร่ ที่รัฐบาลขอให้เลื่อนการปลูกข้าวออกไปเป็นช่วงปลายเดือน ก.ค. - ต้นเดือน ส.ค. กระทรวงการคลังก็ต้องมีการพิจารณาว่าจะมีมาตรการใดในการช่วยเหลือ เช่น มาตรการพักชำระหนี้ ได้แก่ การพักเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นต้น

**นายกฯเร่งขุดบ่อน้ำบาดาลพันบ่อ**

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวว่า ภัยแล้งจะมีถึงหน้าแล้งปีหน้า เพราะน้ำต้นทุนเรามีน้อย ที่ผ่านมามีท่วมก็ปล่อยน้ำออกไปมาก ปีที่แล้วก็ต้องปล่อยน้ำมาเลี้ยงข้าว เลี้ยงนา ซึ่งน้ำในเขื่อนก็มีน้อยอยู่แล้ว ฝนไม่ตกก็ยิ่งน้อยไป ทำให้การจ่ายน้ำมีปัญหา

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ได้สั่งว่าหากตรงไหนมีการปลูกข้าวจะต้องจ่ายน้ำเพื่อไว้ชาวนาเลี้ยงข้าวได้ รัฐบาลได้ไม่ต้องจ่ายเงิน โดยจะต้องไปขุดบ่อทั้งบาดาล และประปา รวมถึงบ่อน้ำดื่ม ให้ด้วยสั่งให้ขุดไปกว่า 1,000 บ่อ เวลานี้ขุดไปแล้วกว่า 200 บ่อ ที่เหลือต้องเร่งขุดให้ทัน โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าวไปแล้ว เพื่อให้ข้าวไม่ตาย รวมถึงน้ำอุปโภคบริโภคที่ไม่มีกินมิใช้

“วันนี้ไม่ต้องพูดเรื่องน้ำปลูกข้าว แต่น้ำจะกินยังไม่มีเลยจะบอกให้ จึงจำเป็นต้องขุดบ่อน้ำบาดาลเพิ่ม นั่นคือความเดือดร้อนของทั้งประเทศที่มาจากการทำลายป่า ฝนไม่ตกซึ่งไม่ใช่เฉพาะไทย แต่เป็นทั้งโลก แล้วจะมาเรียกร้องอะไร แต่รัฐบาลจะดูช่วยเรื่องน้ำเร่งด่วนระยะแรก ส่วนระยะที่สองจะต้องดูความเสียหายต่อชาวนาที่ไม่ได้ปลูกข้าวรอบสองอย่าคิดว่าจะต้องเงินเท่านั้นทำนี้ ไม่เช่นนั้นจะเคยตัวอยู่

แบบนี้เพราะไม่แก้ปัญหากัน ฉะนั้นประชาชนต้องเรียนรู้ ผมเห็นใจไม่ทิ้งอยู่แล้ว”

**อนุมัติ 84 ล้านขุดบ่อน้ำบาดาล**

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวในที่ประชุม ครม.เศรษฐกิจ มีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณจำนวน 84 ล้านบาท ในการขุดบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำไม่พอสำหรับการเกษตรในพื้นที่ 8.5 แสนไร่เพิ่มเติมอีก 500 บ่อ โดยเมื่อรวมกับบ่อวิชาการที่มีการขุดบ่อไว้ในพื้นที่ดังกล่าวแล้วแต่ยังไม่ได้ปัมน้ำออกมา 330 บ่อทำให้มีบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงรวม 880 บ่อ คาดว่าจะสามารถดึงน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้ได้ประมาณ 2.2 แสนลูกบาศก์เมตร ซึ่งช่วยเหลือพื้นที่เกษตรได้ประมาณ 1.3 แสนไร่จากพื้นที่ทั้งหมด 8.5 แสนไร่

พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าวว่าการขุดบ่อน้ำบาดาลเพิ่มเติมได้สั่งการให้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับกองทัพ ในการดำเนินการเร่งด่วนทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้สั่งการว่าให้เน้นการจ้างงานในพื้นที่โดยคาดว่าจะมีการจ้างงานได้ไม่ต่ำกว่า 2,000 คน

**ลดระบายน้ำวันละ 5 ล้านลบ.ม.**

นายเลิศวิโรจน์ ไก่วัดณะ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวที่รัฐบาลปรับแผนระบายน้ำออกจากเขื่อนหลักของประเทศ 4 เขื่อน ที่เหลือน้ำใช้การได้ใน 4 เขื่อนรวมกันเพียง 1,067 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือประมาณ 6% ของความจุเขื่อน จากเดิมที่มีการระบายน้ำเพื่อใช้การอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ และการผลักดันน้ำเค็มที่ประมาณ 33 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเหลือประมาณวันละ 28 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันหรือ ลดลงวันละประมาณ 5 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน

“ทำให้ขยายระยะเวลาการจ่ายน้ำเพิ่มขึ้นจากเดิม 32 วันซึ่งเดิมจะสามารถระบายน้ำได้ถึงเดือน ก.ค.มาเป็นวันที่ 10 ส.ค.จากนั้นจะต้องรอดูปริมาณน้ำฝนที่จะเข้าสู่เขื่อนเพิ่มเติมซึ่งหากมีปริมาณน้ำฝนเข้ามาเติมในเขื่อนหลักจนมีปริมาณรวมกันถึง 3,500 ล้านลูกบาศก์เมตรก็เพียงพอที่จะใช้ดูแลประชาชนในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาไปจนถึงปลายเดือนเม.ย.2559”

### ธปท.เผยภัยแล้งหนักกว่าคาด

นายเมธี สุภาพงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า สถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น ในขณะนี้ ทำให้ ธปท. ต้องติดตามดูว่าจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรอย่างไรบ้าง เพราะที่ผ่านมาแม้ว่า ธปท. จะประเมิน สถานการณ์เรื่องภัยแล้งไว้บ้าง แต่ไม่ได้คิดว่า จะแล้งขนาดนี้

ส่วนกรณีที่ทางการขอให้เลื่อนช่วงเวลา ในการทำพืชไร่ออกไปนั้น คงต้องดูว่าหลังจากเลื่อนออกไป เกษตรกรยังสามารถทำได้ อยู่หรือไม่ ถ้าโชคดีฝนตกทำให้ปลูกพืช ผักได้ รายได้กลุ่มเกษตรกรก็ยังมีอยู่ แต่ถ้าทำไม่ได้ เขาก็จะไม่มีรายได้ ถ้าสถานการณ์เป็น เช่นนี้ คงได้เห็นการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามา ยังภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น

### ธ.ก.ส.ออกมาตรการช่วยเหลือ

นายลักษณะณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา 26 จังหวัด ทางธ.ก.ส. ได้ให้พนักงานสาขาลง พื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกร พร้อมกำหนด แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

1.กรณีเกษตรกรเพาะปลูกข้าวนาปีไปแล้ว กรมชลประทานได้ประกาศว่า จะดำเนินการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการเพาะ ปลูกข้าวนาปีที่ได้เพาะปลูกแล้ว จำนวน 2.85 ล้านไร่ ได้ให้พนักงาน ธ.ก.ส.สาขา ประสาน ความร่วมมือกับส่วนราชการในพื้นที่ เพื่อให้ เกษตรกรได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง

หากผลผลิตเกิดความเสียหายในระยะต่อไป ธนาคารมีแนวทางการให้ความช่วยเหลือไว้ แล้ว โดยจะขยายระยะเวลาชำระหนี้เดิมให้โดย มีระยะเวลา 12 เดือน ดังนั้นเกษตรกรไม่ต้อง กังวลในเรื่องภาระหนี้สินที่มีอยู่กับธนาคาร

2.กรณีที่เกษตรกรลูกค้ากู้เงินไปแล้ว แต่ ยังไม่ได้เพาะปลูก ธ.ก.ส.ให้พนักงานชี้แจงการ ขอความร่วมมือของกรมชลประทาน ที่ขอให้ ชะลอการเพาะปลูกไว้ก่อน และให้ติดตามความ พร้อมในการเพาะปลูก เมื่อมีฝนตกชุก หรือมี ปริมาณน้ำที่เพียงพอ จากกรมอุตุนิยมวิทยา และกรมชลประทาน ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีฝน เพียงพอต่อการเพาะปลูกในปลายเดือนก.ค.

### ชะลอปล่อยกู้รายที่ยังไม่ขอ

นายลักษณะณ์ กล่าวว่าสำหรับพี่น้อง เกษตรกร ที่ได้รับเงินกู้ไปแล้ว แนะนำ ให้ฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากไว้ก่อน เมื่อ สถานการณ์เหมาะสม จะได้มีเงินหมุนพร้อม สำหรับการเพาะปลูกต่อไป

3.กรณีเกษตรกรลูกค้ายังไม่ได้กู้เงินและ ยังไม่ได้เพาะปลูก ธนาคารขอให้ชะลอการกู้เงิน จากธนาคารออกไปก่อน จนกว่าจะมีปริมาณน้ำ เพียงพอต่อการเพาะปลูก

นอกจากนี้กรณีที่เกษตรกรลูกค้าต้องการ ฟันฟูการผลิตที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งหาก เกษตรกรขาดเงินทุนหมุนเวียน สามารถไป ติดต่อขอใช้สินเชื่อจากธนาคารได้

### ถกคลังหารือมาตรการจูงใจปลูกพืชอื่น

นายปิติพงศ์ กล่าวอีกว่า ขณะนี้อยู่ระหว่าง ทารึกกับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับมาตรการ ในการจูงใจให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวหันมาปลูก พืชที่ใช้น้ำน้อย เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และ ถั่วเขียว โดยในเบื้องต้นได้หารือกับภาคเอกชน แล้วพบว่าพืชทั้งสองชนิดมีตลาดรองรับ อย่างน้อยปีละ 1 แสนตัน

ขณะนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เกษตร จังหวัดในพื้นที่ต่างๆที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ลงไปสำรวจความต้องการของชาวนาในการ ปรับเปลี่ยนโครงการสร้างการเกษตรจากการ ปลูกพืชจากพืชที่ใช้น้ำมากอย่างข้าวมาเป็นพืช ที่ใช้น้ำน้อย โดยหากเป็นมาตรการที่สนับสนุน สินเชื่อก็จะให้ธ.ก.ส.เป็นผู้สนับสนุนสินเชื่อ คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน 2 สัปดาห์นี้

“ผมนับตอกับรัฐมนตรีคลังในสัปดาห์ นี้หน้าต้องดูว่าจะมีมาตรการอะไรในการจูงใจ ให้เกษตรกรปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยเพราะเป็น การปรับสมดุลการใช้น้ำ ซึ่งหากให้สินเชื่อ ก็ต้องคุยกับ ธกส. ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการ สืบหาความต้องการของเกษตรกรเพราะ การปรับเปลี่ยนการผลิตจากข้าวเป็นพืชชนิด อื่นๆก็ใช้แรงงานมากและคงไม่ได้ทำทั้งหมด สมมติว่ามีที่ดิน 20 ไร่ก็อาจทำ ไร่ 5 ไร่ เพราะ ต้องใช้แรงงานจำนวนมาก ดยมาตรการ นี้ก็ใช้ได้ผลในตอนยาวพาราจากเป้าหมาย 1 แสนราย มีผู้ขอสินเชื่อเข้ามา 1.5 แสน ราย เกษตรกรก็พร้อมที่จะปรับตัวหากมีการ ให้ข้อมูลที่ดี” นายปิติพงศ์ กล่าว

**ปัญหาสำคัญของเกษตรกรแทบ**  
ทุกยุคสมัย มาจากการขาดแคลน  
เงินทุนในการประกอบอาชีพ และไม่สามารถ  
เข้าถึงแหล่งทุนได้ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา  
ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร

ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ได้สนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรผ่านโครงการ  
ต่างๆ โดยมีการจัดตั้งกองทุนและเงินทุนหลาย  
แห่ง เพื่อพัฒนาระดับรายได้และลดความ  
เหลื่อมล้ำทางรายได้ของประชากรภาคเกษตร  
แต่ก็ไม่สามารถพัฒนาการผลิตได้ตามเป้า  
ที่ตั้งไว้ เกษตรกรยังมีรายได้ไม่เพียงพอต่อ  
การดำรงชีพ ที่สำคัญยังไม่สามารถชำระหนี้คืน  
ได้ตามเวลาที่กำหนด กลายเป็นหนี้เสีย

กระทรวงเกษตรฯ จึงทำ “โครงการ  
แก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร” ตามมติ  
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มี.ค.2558 เพื่อ  
ช่วยเหลือเกษตรกร ให้มีเงินทุนเพื่อพัฒนา  
ศักยภาพการผลิตให้สูงขึ้น

**นายอำนาจ ปะติเส** วิศวกรช่วย  
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
กล่าวว่า การที่เกษตรกรกู้เงินไปลงทุนแล้ว  
ได้ผลตอบแทนไม่เต็มประสิทธิภาพ อาจเกิด  
จากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมหลาย  
อย่าง เช่นสภาพภูมิอากาศแปรปรวน ประสบ  
ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ความผันผวน  
ของราคาสินค้าเกษตร ความยากจนหรือ  
ปัญหาเกี่ยวกับร่างกายและสุขภาพ เป็นต้น

**ทำให้มีรายได้น้อยและไม่เพียงพอ**  
**ต่อการครองชีพ ส่งผลให้ความสามารถในการ**  
**ชำระหนี้ต่ำ หรือชำระหนี้คืนไม่ทันตาม**  
**กำหนดเวลา มีหนี้สินพอกพูนมากขึ้น อีกทั้ง**  
**ยังขาดแคลนเงินออมเพื่อลงทุนเพาะปลูก**  
**หรือผลิตสินค้าในรอบถัดไป และไม่สามารถ**  
**ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ ซึ่งขณะนี้**  
**มีเกษตรกรประสบปัญหาดังกล่าวจำนวนมาก**  
กระทรวงเกษตรฯ ได้มีแผนเร่งดำเนิน  
โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ที่มี  
หนี้ค้างชำระโครงการส่งเสริมของรัฐและ  
กองทุนในกำกับตามโรดแมพ(Road Map)  
ที่จัดทำขึ้น เพื่อให้เกษตรกรได้รับการแก้ไข  
ปัญหาหนี้สินอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะหนี้  
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากโครงการภาครัฐ  
เบื้องต้นได้สำรวจข้อมูลหนี้สินเกษตรกร  
9 กองทุน ในกำกับดูแลของกระทรวง  
เกษตรฯ เช่นกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืม  
แก่เกษตรกรและผู้ยากจน กองทุนปฏิรูป  
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กองทุนพัฒนาสหกรณ์  
กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร กองทุน  
จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เงินกู้ AOB  
เงินกู้ OECF และเงินทุนอื่นๆ

พบว่า มีเกษตรกรเป็นหนี้สินที่อยู่ใน  
เกณฑ์ที่ต้องดำเนินการพิจารณารายจ่ายหนี้  
สินเป็นสูญ จำนวน 26,742 ราย และองค์กร

# ‘อำนาจ’ ลุยช่วยเกษตรกร ตัดหนี้สูญ 4.5 พันล้าน



**มีเกษตรกรอยู่ในเกณฑ์**  
**2.6 หมื่นราย องค์กร**  
**เกษตรกรกว่า 1 พันแห่ง**

**> อำนาจ ปะติเส**  
จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ  
ภายในปี 2558 นี้  
นอกจากแก้ไขปัญหา  
หนี้สินเกษตรกรที่มีหนี้ค้าง  
ชำระโครงการส่งเสริมของรัฐฯ

**เกษตรกร 1,028 แห่ง วงเงินหนี้รวม**  
**4,556 ล้านบาท การจำหน่ายหนี้เป็นสูญ**  
**ของกองทุนหรือเงินทุนในกระทรวงเกษตรฯ**  
**ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการจำหน่าย**  
**หนี้สูญ แบ่งเป็น 10 กลุ่ม**

- 1.กรณีโครงการส่งเสริมหรือ  
สงเคราะห์ของรัฐที่ไม่ประสบความสำเร็จ
- 2.กรณีประสบภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติ
- 3.ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้
- 4.หนี้ขาดอายุความ 5.หนี้ค้างชำระเป็น  
ระยะเวลานานกว่า 10 ปีขึ้นไป

6.หนี้ที่ไม่สามารถติดตามทรัพย์สินเพื่อ  
ดำเนินการบังคับคดีได้ 7.เกษตรกรผู้กู้ยืมเงิน  
เสียชีวิต สบสูญ หาดูไม่พบหรือละทิ้งถิ่น  
ที่อยู่ 8.เกษตรกรผู้กู้เงินสูญภาพ วิกลจริต  
หรือเจ็บป่วยเรื้อรัง 9.ลูกหนี้ผู้กู้ยืมเงินมี  
รายได้น้อยหรือไม่มีความสามารถในการชำระ  
หนี้ และ 10.หนี้สินของเกษตรกรผู้กู้ยืมเงิน  
จำนวนต้นเงินเงินกู้ไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่งการ  
ดำเนินการฟ้องร้องจะไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย  
ช่วงเดือนมี.ย.-ส.ค. ได้มอบหมายให้  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอจำหน่ายหนี้สูญ  
กรณีที่มีระเบียบว่าด้วยการจำหน่ายหนี้เป็น  
สูญของกองทุนหรือเงินทุนรองรับ ให้เสนอ  
คณะกรรมการกองทุน หรือเงินทุนที่รับผิดชอบ  
จำหน่ายหนี้สูญ ส่วนกองทุนหรือเงินทุน  
ที่ไม่ม่ระเบียบรองรับหรือมีระเบียบฯ แต่ไม่  
ครอบคลุมกลุ่มปัญหาหนี้สิน 10 ข้อ ให้เสนอ  
คณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรกร  
แห่งชาติ (กบส.)พิจารณารายจ่ายหนี้สูญ โดย  
แบ่งเป็น 3 ช่วง ช่วงแรกจะจำหน่ายหนี้สูญ  
35% ช่วงที่สอง 35% และช่วงสุดท้าย 30%

แล้ว กระทรวงเกษตรฯ ยังมีแผน  
เร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้  
ธ.ก.ส. วงเงิน ประมาณ 116,000 ล้านบาท  
แบ่งแนวทางทางแก้ไขปัญหา 3 รูปแบบ  
คือ 1.การจำหน่ายหนี้สูญ วงหนี้  
ประมาณ 4,500 ล้านบาท 2.การปรับ  
โครงสร้างหนี้โดยขยายระยะเวลาการชำระหนี้  
และ 3.การแก้ไขปัญหาหนี้สินโดยให้เกษตรกร  
กู้ยืมเพิ่มเติมเพื่อเป็นทุนในการพัฒนาการ  
ประกอบอาชีพ มีเป้าหมายดำเนินการให้แล้ว  
เสร็จภายในเดือนมี.ค. 2559

อีกทั้งยังมีแผนเร่งแก้ไขปัญหาหนี้สิน  
ของสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  
โดยจะเร่งดำเนินการภายหลังเลือกตั้งผู้แทน  
เกษตรกร และได้คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟู  
และพัฒนาเกษตรกรชุดใหม่ มีเป้าหมายแก้  
ปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ  
วงเงิน 3,000 ล้านบาท เกษตรกร ประมาณ  
78,000 ราย โดยกองทุนฟื้นฟูฯ จะซื้อหนี้หรือ  
ชำระหนี้แทนเกษตรกร และให้เกษตรกรผ่อน  
ชำระหนี้คืนกองทุนฯ เพื่อนำเงินไปหมุนเวียน  
แก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรรายอื่นต่อไป

**การทุ่มเทแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร**  
**ทั้ง 5 ระบบตามนโยบายรัฐบาล คาดว่า**  
**สามารถช่วยเหลือและบรรเทาความ**  
**เดือดร้อนให้กับเกษตรกรที่ประสบปัญหา**  
**หนี้สินได้ 3-4 ล้านครัวเรือน และอนาคต**  
**คาดว่า จะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอ**  
**ต่อการดำรงชีพ และช่วยเสริมสร้างให้**  
**สามารถประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่าง**  
**มั่นคง อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต**  
**ให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนา**  
**การเกษตรของประเทศในระยะยาว**



# รัฐยื่นจ่ายชดเชย ช่วยน้ำแล้ง <sup>1,6</sup> > 6

## มาตรการช่วยเหลือภัยแล้งเร่งด่วน

**ข้อเสนอของเกษตรกร**

- ชดเชยรายได้ 3-3.5 พันบาท/ไร่
- พักชำระหนี้เงินกู้ และดอกเบี้ย 3 ปี

**แนวทางของรัฐบาล**

- ขอใช้งบ 51 ล้านบาทพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล
- พักชำระดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรที่มีหนี้กับ ธ.ก.ส.
- ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อปรับเปลี่ยนอาชีพ
- จ่ายเงินชดเชยเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง

ที่มา : จากการรวบรวมของ "ฐานเศรษฐกิจ"

# รัฐย้อจ่ายชดเชยช่วยนาแล้ง

## กษ.ประเมินเสียหาย1.57หมื่นล./ชาวนาขอ 3.5พัน/ไร่

รัฐยังใจแข็งจ่ายชดเชยชาวนาที่เสียโอกาสปลูกข้าวนาปี “ปีติพงศ์” ระบุยังไม่ได้รายงานมาตรการช่วยเหลือต่อกรม.ชุดใหญ่ ขอดอกใน กรม.เศรษฐกิจก่อน เบื้องต้นประเมินพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่ยังไม่ได้ปลูกข้าว 4.61 ล้านไร่ หากฤดูกาลนี้ไม่สามารถปลูกข้าวได้อย่างสิ้นเชิงมูลค่าข้าว จะหายไปกว่า 1.57 หมื่นล้าน บาทได้จะจ่ายชดเชยต่อเมื่อพิจารณาความเสียหายหลังเก็บเกี่ยวแล้ว ด้านสภาเกษตรกร-สมาคมชาวนายื่นหนังสือ “ประยุทธ์” ขอช่วยชดเชยไร่ละ 3-3.5 พันบาท ขอพักหนี้-ดอกเบี้ยเงินกู้

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(กษ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี(กรม.)ชุดใหญ่(23 มิ.ย.58) ตนยังไม่ได้รายงานมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งต่อที่ประชุม เนื่องจากต้องรอรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ(24 มิ.ย.) ก่อน ซึ่งจะมีทั้งมาตรการระยะสั้นและ

ระยะยาว เบื้องต้นมาตรการต่างๆ จะดูแลในส่วนของการปรับโครงสร้างระบบชลประทาน และระยะยาวต้องมีการเจรจาหันน้ำเส้นทางแม่น้ำโขง-สาละวินเข้ามาใช้

“สถานการณ์ภัยแล้งเปลี่ยนแปลงทุกวัน และในส่วนของความต้องการของประชาชนต้องนำมารวบรวมและสรุปให้ชัดเจนว่าจะดำเนินการอย่างไร ซึ่งจะ

หารือร่วมกันอีกครั้งในที่ประชุมกรม.เศรษฐกิจว่าจะเยียวยาเฉพาะหน้าอย่างไร”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในที่ประชุมกรม.วันที่ 23 มิถุนายน 2558 กระทรวงเกษตรฯได้รายงานต่อที่ประชุมถึงสถานการณ์น้ำ คาดการณ์ผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจ และแนวทางการให้ความช่วยเหลือ โดยสาระสำคัญคือ กรณีพื้นที่เขตชลประทานที่ยังไม่ได้เพาะปลูกข้าวนาปี จำนวน 4.61 ล้านไร่ หากพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถปลูกข้าวนาปีได้อย่างสิ้นเชิงจะทำให้ ผลผลิตข้าวหายไปประมาณ 2.1 ล้านตัน โดยคิดเฉลี่ยจากผลผลิตต่อไร่ข้าวนาปีลุ่มน้ำเจ้าพระยา 500 กิโลกรัมต่อไร่ และคิดเป็นมูลค่าข้าวที่หายไปประมาณ 1.57 หมื่นล้านบาท โดยคำนวณจากราคาข้าวขาวในตลาด ต้นละ 7.50 พันบาท

ส่วนแนวทางช่วยเหลือเกษตรกร อาทิ มอบหมายให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรดำเนินการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเติมน้ำเหนืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ได้อย่างต่อเนื่อง, พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีที่ได้เพาะปลูกแล้วประมาณ 2.84 ล้านไร่ ได้กำหนดแนวทางการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวระบบจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งในนาข้าวเพื่อลดการใช้น้ำ และหากจำเป็นต้องจ่ายเงินชดเชยเพื่อช่วยเหลือรายได้แก่เกษตรกร จะพิจารณาผลภายหลังการเก็บเกี่ยวแล้ว

ด้านนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ประธานคณะกรรมการด้านข้าว สภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดพบกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ที่ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ (22 มิ.ย.) ได้ข้อสรุปผลการหารือเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้าให้กับชาวนาที่ได้ปลูกข้าวรอบการผลิตนาปีไปแล้ว 3.4



• ปิติพงศ์ พิ๊งบุญ ณ ออยุธยา

ล้านไร่ รวมถึงที่ยังไม่ได้ทำนาและต้องเลื่อนการปลูกข้าวออกไป ดังนี้ 1.ขอให้ช่วยเหลือค่าต้นทุนปลูกข้าวสำหรับชาวนาที่ได้ทำนารอบการผลิตนาปีแล้ว และได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในอดีตไร่ละ 3.5 พันบาท โดยคิดคำนวณจากประมาณการต้นทุนการผลิตข้าว (พื้นที่ภาคกลาง) ได้แก่ ค่าเตรียมดิน 350 บาทต่อไร่ ค่าพันธุ์ข้าว 400 บาทต่อไร่ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสูบน้ำ 200 บาทต่อไร่ ค่าปุ๋ย 350 บาทต่อไร่ ค่ายาป้องกันกำจัดศัตรูพืช 200 บาทต่อไร่ และค่าเช่านา 2 พันบาทต่อไร่

2.ขยายระยะเวลาชำระหนี้ และยกเว้นดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้กับชาวนาสำหรับหนี้เงินกู้ยืมในระบบ อาทิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กลุ่มเกษตรกร และกองทุนให้กู้ยืมเงินทุนต่างๆ โดยขอให้รัฐบาลรับภาระจ่ายค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้กับชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และ 3.ขอให้มีการจัดทำประชาคมเกษตรกรกับผู้ปลูกข้าวในพื้นที่จังหวัดต่างๆ เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะและความต้องการ ทั้งนี้จะเป็นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล และนายปิติพงศ์ รัฐมนตรีเกษตรฯ ในวันที่ 23 มิถุนายน

ขณะที่นายวิเชียร พวงลำเจียก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เผยว่า ก่อนหน้านี้นักสมาคมชาวนา และชาวนาในเขตภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่เสียโอกาสในการทำนาปีได้ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้ช่วยเหลือชดเชยรายได้ไร่ละ 3 พันบาท ไม่เกินรายละ 30 ไร่ รวมถึงเสนอให้รัฐบาลพักชำระหนี้ และรับภาระดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรเป็นเวลา 3 ปี ข้อเสนอทั้งหมดกำลังรอคำตอบจากรัฐบาล



■ เกษตรฯเร่งส่งเสริมสหกรณ์สร้างภูมิคุ้มกันความเสี่ยงด้านธุรกิจ

# ลุยพัฒนาสหกรณ์ทั้งระบบ

“ปีติพงศ์” ย้ำรัฐบาลเร่งปรับปรุงและพัฒนาสหกรณ์ทั้งระบบ เน้นการบริหารงานมีความคล่องตัว และสร้างภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงด้านการดำเนินธุรกิจให้มากขึ้น พร้อมดึงระบบสหกรณ์สร้างกลไกการตลาด กระตุ้นการออมของภาคประชาชน

สสท. : นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยารมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาพร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความเสี่ยงทางการเงินและการพัฒนาขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ภายใต้กฎหมายสหกรณ์และสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน” โดยมีนายโอกาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้แทนสหกรณ์ทุกประเภททั่วประเทศ ร่วมสัมมนา ณ ศูนย์การประชุมรพีภิรมย์ โรงแรมรัตนโกสินทร์แห่งประเทศไทย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

นายปีติพงศ์ กล่าวว่า การสหกรณ์ในประเทศไทยได้เติบโตขึ้นมาตามลำดับ ปัจจุบันมีสหกรณ์ทั้งสิ้น 8,210 สหกรณ์ มีสมาชิกสหกรณ์จำนวนกว่า 11.5 ล้านคน และมีปริมาณธุรกิจกว่า 2 ล้านล้านบาท โดยสหกรณ์ในประเทศไทยมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศสามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิต สร้างการจ้างงาน และช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ และเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหนี้ในระบบของประชาชน ปัญหาการไม่มีที่ดินทำกินของเกษตรกร การสร้างความมั่นคงในภาคแรงงาน ซึ่งสามารถปรับตัวประสงค์ให้สอดคล้องกับปัญหาได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ สหกรณ์ยังเป็นกลไกของภาครัฐในการกระตุ้นการออมของภาคประชาชนและเป็นกลไกการตลาดที่สำคัญในการตอบสนองต่อการประกันรายได้เกษตรกรให้สามารถแข่งขันและพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนได้ เนื่องจากระบบสหกรณ์ได้รับการศึกษาและยอมรับมาอย่างต่อเนื่องยาวนานว่าเป็นกลไกสำคัญ

ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการปกครองของประเทศ

นายปีติพงศ์ กล่าวว่า ดังนั้น รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะปรับปรุงและพัฒนาสหกรณ์ทั้งหมด เพื่อให้การบริหารงานมีความคล่องตัวมากขึ้น รวมทั้งการจัดการความรู้ของสหกรณ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และสร้างภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงด้านต่างๆ ดังนั้น การจัดสัมมนาครั้งนี้จึงถือเป็นสิ่งที่ดีที่สนับสนุนให้สหกรณ์ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ และการพัฒนาขีดความสามารถของสหกรณ์มากยิ่งขึ้น

“แม้ว่าวิธีการสหกรณ์ จะสามารถแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม ปัญหาความยากจนและปัญหาอื่นๆ แต่กลับพบว่า สหกรณ์ยังมีปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพตลอดจนมีความเสี่ยงด้านการบริหารและการเงินมากขึ้นในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ซึ่งมีการแข่งขันที่สูงและส่งผลกระทบทั่วถึงกันอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เมื่อเกิดวิกฤติ ซึ่งการสัมมนาดังนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาขีดความสามารถภายใต้ความเสี่ยงต่างๆ”

ด้าน ดร.กิก ดอนสำราญ ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า การจัดสัมมนาดังนี้ คาดว่าประโยชน์ที่จะได้รับ คือ สหกรณ์ได้รับทราบและให้ความสำคัญต่อความเสี่ยงทางการเงิน แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ในสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และแนวทางการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายสหกรณ์ รวมทั้งสันนิบาตสหกรณ์ได้รับความคิดเห็นจากขบวนการสหกรณ์ และนำเสนอข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสหกรณ์ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายสหกรณ์ เพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็งต่อไป

# เร่งช่วยนาข้าวปลูกแล้ว4ล้านไร่

## ● เกษตรปรับแผนน้ำอ้อมลุ่มเจ้าพระยาผ่าแล้ง

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายชัดเจนให้ช่วยเหลือเกษตรกรในทุกเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกจำนวน 8 แสนไร่ รวมทั้งลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้งหมด 4 ล้านไร่ จาก 7 ล้านไร่ ที่ดำเนินการปลูกข้าวไปแล้ว ให้มีการใช้น้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดไปช่วยเหลือจนกระทั่งเก็บเกี่ยว โดยมีมาตรการเข้าไปดำเนินการหลายด้านขึ้นอยู่กับพื้นที่และการใช้น้ำ เช่น มาตรการจัดรอบเวรการใช้น้ำ โดยประสานความร่วมมือไปยังกลุ่มผู้ใช้น้ำ ให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างเคร่งครัดเพื่อจะได้แบ่งสันการใช้น้ำได้ครอบคลุมพื้นที่ นอกจากนี้ ได้จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำเข้าไปสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ตอนล่าง หรือปลายคลองส่งน้ำเพื่อช่วยสูบน้ำจากคลองระบายน้ำเข้าสู่แปลงนาเกษตรกร แต่อย่างไรก็ดี ปริมาณน้ำที่เกษตรกรได้รับอาจจะลดลงจากช่วงปกติครั้งหนึ่ง ดังนั้น เกษตรกรควรปรับตัว เช่น การปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง ซึ่งขณะนี้เกษตรกรบางรายเริ่มนำแนวทางไปดำเนินการแล้ว ก็จะสามารถยืดระยะเวลาการรับน้ำออกไปได้บ้าง

นายสุชาติ เจริญศรี ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ กรมชลประทาน กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก ซึ่งขณะนี้มีการปลูกข้าวไปแล้วจำนวน 8 แสนไร่ จากพื้นที่ 1.2 ล้านไร่ คิดเป็น

จำนวน 65% ของพื้นที่ทั้งหมด โดยสถานการณ์น้ำขณะนี้รับน้ำเข้าประมาณ 55 ลบ.ม./วินาที เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงสถานการณ์ปกติจะรับน้ำเข้าเฉลี่ยที่ 120 ลบ.ม./วินาที ซึ่งคาดว่าปริมาณน้ำดังกล่าวยังสามารถส่งไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ทำนาแล้วจำนวน 8 แสนไร่ ได้เพียงพอจนถึงช่วงเก็บเกี่ยวในเดือนสิงหาคม แต่ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับความร่วมมือจากเกษตรกรในรายที่ยังไม่ได้ดำเนินการเพาะปลูกให้ชะลอออกไปก่อน รวมถึงต้องมีการบริหารจัดการการใช้น้ำของกลุ่มผู้ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย ขณะที่ นายสมาน เมืองนิล ผู้ใหญ่บ้าน ม.10 ค.ธรรมมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ กล่าวว่า พื้นที่ 4 ตำบล

ในพื้นที่ อำเภอเมืองชัยนาท มีสมาชิกกลุ่ม 400 กว่าครัวเรือน พื้นที่ใช้น้ำเพื่อการเกษตร 16,000 ไร่ ขณะนี้มีการปลูกข้าวแล้ว 100% ของพื้นที่ เนื่องจากช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา มีฝนตกหนักในพื้นที่ ทำให้เกษตรกรเริ่มการปลูกข้าวทันที แต่พอมารับน้ำช่วงประกอบกับปริมาณการส่งน้ำของชลประทานลดลง จึงต้องมีการประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ โดยมีการแบ่งเวรการใช้น้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำสลับกันไปเป็นรอบ รอบละ 3 วัน หมุนเวียนกันจะไม่มีการแย่งน้ำ เพราะทุกคนเข้าใจสถานการณ์รวมถึงถ้าเกิดกรณีวิกฤติน้ำจากคลองชลประทานไม่เพียงพอก็ยังมีน้ำบาดาลสำรองไว้ ซึ่งมาถึงขณะนี้คาดว่าพื้นที่ที่กลุ่มผู้ใช้น้ำดูแลจะไม่ประสบปัญหาภัยแล้งหรือกระทบผลผลิตข้าว

## พืชอาหารราคาจะสูงขึ้นต่อเนื่อง

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า องค์การอาหารและเกษตรกรรมแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้ออกมาเตือนถึงราคาอาหารของโลก ซึ่งไม่มีทีท่าว่าจะลดลงและคาดการณ์ว่าราคาธัญพืชอาหารหลักของประชากรโลก ได้แก่ ข้าวโพด ข้าวสาลี และข้าว มีแนวโน้มจะสูงขึ้นกว่า 1 ถึง 2 เท่าตัวภายในปี 2573

โดยมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัจจัยถึง 1/3 หรือครึ่งหนึ่ง และปัจจัยอื่น ๆ เช่น การเพิ่มขึ้นของประชากรโลกและการขยายตัวของชนชั้นกลางในประเทศกำลังพัฒนาที่มีกำลังบริโภคเพิ่มขึ้น

อย่างรวดเร็ว ทำให้ความต้องการอาหารของโลกเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่อุปทานลดลงส่งผลให้ราคาอาหารโลกโดยรวมเพิ่มขึ้นด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ศึกษาถึงแนวทางมาตรการเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว เช่น การปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ที่สามารถทนทานหรือปรับตัวต่ออุณหภูมิที่สูงขึ้น การพัฒนานวัตกรรมการผลิตรูปแบบใหม่ และระบบการผลิตสินค้าเกษตรกรรม ตลอดจนการปรับเปลี่ยนบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน ให้สามารถตอบสนองเป็นไปตามสภาพการณ์ที่มีเปลี่ยนแปลง เป็นต้น.

**ไวรัสหุ้ระบาดเชียงรายตายนับร้อย**  
เชียงราย ▶ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่  
ปศุสัตว์ จ.เชียงราย ได้รับรายงานด่วนว่า พบ  
สุกรกว่า 100 ตัว ที่ราษฎรในพื้นที่ตำบลโยนก  
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เกิดล้ม  
ป่วยและตาย เมื่อนำตัวอย่างซากสุกรไปตรวจ  
พิสูจน์ พบว่าเกิดจากโรคระบาดชนิดพอร์อาร์  
เอส หรือชาวบ้านเรียกกันว่าโรคเอดส์หมู  
พบว่าส่วนใหญ่เป็นสุกรที่เลี้ยงในระบบ  
เปิด พร้อมประกาศให้พื้นที่บ้านกู๊ด้า หมู่ที่ 3  
และบ้านโค้งงาม หมู่ที่ 7 ตำบลโยนก อำเภอ  
เชียงแสน เป็นเขตโรคระบาดชั่วคราว ห้าม  
เคลื่อนย้ายสัตว์ หากพบสุกรป่วยหรือตายต้อง  
แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ พร้อมเพิ่มความถี่ในการให้  
คำแนะนำการป้องกันโรค และยืนยันว่าโรคนี้ไม่  
ติดต่อสูคน.